

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5514**/BNN-CN

Hà Nội, ngày **14** tháng **8** năm 2020

V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 996
Ngày: 14/8/2020
Chuyển: Đ. Thỉnh
Lưu hồ sơ:

Kính gửi:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình, tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN, ngày 15 tháng 6 năm 2020, nội dung kiến nghị như sau:

Nội dung kiến nghị (Câu số 41)

Cử tri phản ánh, hiện nay giá thịt lợn vẫn tăng cao, việc giảm giá thịt lợn về mức hợp lý là giải pháp hết sức quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trước diễn biến dịch Covid-19. Chính phủ đã rất quan tâm chỉ đạo nhưng việc tổ chức thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương chưa mang lại kết quả như kỳ vọng. Điều này không chỉ đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt hơn nữa từ các đơn vị liên quan, mà còn phải có sự chung tay từ các doanh nghiệp chăn nuôi. Cử tri đề nghị cần có chính sách giảm tối đa khâu trung gian theo hướng giảm số lượng cơ sở chăn nuôi và lò mổ nhỏ lẻ chuyển sang chăn nuôi quy mô lớn và giết mổ tập trung. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là khâu trung gian, theo hướng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chống găm hàng, tăng giá. Trước mắt, nên xem xét đưa mặt hàng thịt lợn vào nhóm hàng hóa bình ổn giá, bởi tính phổ biến của mặt hàng này trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin trả lời như sau:

Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng tình với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình và Bình Định nêu trên. Trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, lĩnh vực chăn nuôi còn bộc lộ những hạn chế, tồn tại nhất định, trong đó có vấn đề liên quan đến khâu trung gian: Do đặc thù của hoạt động giết mổ và tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm còn nhiều bất cập, với trên 27 nghìn cơ sở giết mổ nhỏ lẻ và người tiêu dùng quen sử dụng thịt nóng mua từ các chợ truyền thống, chợ cóc, chợ tạm... Người giết mổ nhỏ lẻ ở các vùng nông thôn thường mua gia súc, gia cầm của người chăn nuôi, mà phần lớn là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Thói quen, tập quán này đã hình thành từ lâu, không dễ thay đổi nên phần lớn các hộ giết mổ nhỏ lẻ không thể tiếp cận được nguồn cung từ các trang trại, công ty lớn, buộc phải mua qua thương lái, càng làm phát sinh

thêm nhiều tầng nấc trung gian, làm tăng thêm giá dịch vụ, trong đó còn có cả hiện tượng đầu cơ thổi giá lên cao.

Để tháo gỡ vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giải pháp kiểm soát, khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư thu mua sản phẩm chăn nuôi theo hình thức ký hợp đồng trực tiếp với các cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và siêu thị; khuyến khích, thúc đẩy xây dựng nhanh các chuỗi liên kết sản xuất trong chăn nuôi nhất là đối với khu vực chăn nuôi nông hộ thông qua giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, HTX/THT đầu tư vào chăn nuôi có gắn kết với các trang trại, hộ chăn nuôi nhằm giảm tối đa khâu trung gian (theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT ngày 6/12/2018, Thông tư 37/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 hướng dẫn Nghị định 57/2018/NĐ-CP và các văn bản liên quan).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2040, dự kiến sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 8/2020, nhằm định hướng phát triển chăn nuôi bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng. Trong đó, có định hướng và giải pháp chính sách nâng cao năng lực kiểm soát giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi (tổ chức lại hệ thống giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, công nghiệp gắn với vùng chăn nuôi hàng hoá); tổ chức lại hệ thống tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gắn với các chuỗi liên kết, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi có thương hiệu, có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ đầu mối, trung tâm đấu giá, sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, đấu giá giống vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi.

Trong thời gian qua, để ổn định giá cả thị trường thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tập trung triển khai các cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy tăng nguồn cung thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng thịt lợn để đưa giá thịt lợn về mức hợp lý, hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, người chăn nuôi cũng như doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mặt hàng thịt lợn. Đồng thời, tham gia đoàn công tác kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên đề về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại, thao túng giá, tăng giá bán, định giá bán bất hợp lý đối với lợn thịt và mặt hàng thịt lợn tại một số doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn (theo Văn bản số 4412/BCT-CT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương). Kết quả bước đầu của đoàn kiểm tra đã

được báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất, trình Chính phủ xem xét phương án đưa mặt hàng thịt lợn vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.

Trên đây là trả lời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với kiến nghị của cử tri các tỉnh Quảng Bình, Bình Định trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Quảng Bình, Bình Định để trả lời cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Ban Dân nguyện;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ QHĐP);
- VP Bộ (Phòng Tổng hợp);
- Lưu: VT, CN.



BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Cường